

# Chung tay tiết kiệm điện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh, những năm qua, Sở Công Thương đã tích cực chỉ đạo ngành điện, các đơn vị, địa phương thực hiện tiết kiệm điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.



Chương trình "Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện" được nhiều trường hưởng ứng trong thời gian qua.

Với vai trò cơ quan chủ trì, những năm qua, Sở Công Thương đã tham mưu cho tỉnh ban hành chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả nhiều chương trình có ý nghĩa. Điểm nhấn là từ năm 2008, UBND tỉnh đã có chỉ thị yêu cầu các cơ quan tất cả các thiết bị không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, tắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người trong phòng làm việc giảm hay phần đầu tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị... Năm 2010, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục yêu cầu ngành điện, các huyện, thành phố tổ chức triển khai tuyên truyền về việc thực hiện tiết kiệm điện, trong đó tập trung tổ chức tuyên truyền quy định của nhà nước, của UBND tỉnh và các biện pháp tiết kiệm điện, giới thiệu các

sản phẩm tiết kiệm điện. Các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm. Đối với ngành điện cần đẩy mạnh công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn ở các xã mới tiếp nhận, phần đầu giảm tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất.

Từ sự chỉ đạo trên, các đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh đã nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Phần lớn các gia đình đã hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng lạnh, bàn là điện... trong giờ cao điểm. Tắt thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng và sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Ở các hệ thống chiếu sáng công cộng đã lắp đặt, sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện và giảm luân

phiên 50% số lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến phố, quảng trường, công viên, vườn hoa. Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng cũng đã điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý theo mùa trong

năm, phù hợp theo đặc điểm, nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, sự kiện tại địa phương để tránh lãng phí điện. Đối với các doanh nghiệp, hầu hết cũng đã xây dựng giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo



Nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách được Công ty Điện lực Thái Bình lắp đặt, thay thế dây dẫn sau công tơ, bóng điện, bóng đèn tiết kiệm điện.

đảm sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký, tăng sử dụng điện vào những giờ thấp điểm, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong giờ nghỉ ca... Đặc biệt, với mục tiêu phần đầu thực hiện tiết kiệm điện hàng năm ít nhất bằng 1,5% tổng sản lượng điện thương phẩm, Công ty Điện lực Thái Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động tư vấn, quảng bá thiết bị tiết kiệm điện, xây dựng và nhân rộng các mô hình mẫu về sử dụng điện tiết kiệm trong nhân dân cũng như tới các khách hàng sản xuất. Nổi bật là các chương trình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất, chương trình gia đình tiết kiệm điện, trường học chung tay tiết kiệm điện, chương trình thắp sáng đường quê và tri ân khách hàng... Kết quả, từ năm 2015 đến nay Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện tiết kiệm bình quân được 32,4 triệu kWh.

Để tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình, các huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền quy định của nhà nước, của UBND tỉnh về tiết kiệm điện năng và các biện pháp tiết kiệm điện để các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, đồng thời xây dựng định mức tiết kiệm điện năng cụ thể cho từng đơn vị và lập danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi thiếu điện trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện khẩu hiệu "Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn", thầy và trò Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đã có nhiều việc làm thiết thực chung tay tiết kiệm điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Tiểu học Hoàng Diệu gồm hai khu với gần 30 phòng học và phòng chức năng. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ các thiết bị điện chiếu sáng, quạt mát phục vụ hơn 1.100 cán bộ, giáo



Tận dụng ánh sáng tự nhiên trong giờ học ở Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

viên và học sinh. Năm 2015, Công ty Điện lực Thái Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chọn Trường Tiểu học Hoàng Diệu làm điểm tổ chức chương trình "Trường học chung tay tiết kiệm điện" với mục đích nâng cao kiến thức, nhận thức, hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong trường học cho giáo viên và học sinh. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, triển khai chương trình đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, coi đây là việc làm thường xuyên và lâu dài. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện để bố trí sử dụng điện hợp lý cũng như bảo đảm an toàn khi sử dụng điện.

Triển khai chương trình "Trường học chung tay tiết kiệm điện", Trường Tiểu học Hoàng Diệu đã có những việc làm cụ thể, thiết thực như treo khẩu hiệu tuyên truyền trong khuôn viên nhà trường; lồng ghép nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa; phát cầm nang tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; phân công các em học sinh trong hội đồng tự quản lớp học phụ trách việc bật và tắt điện sau mỗi tiết học, buổi học... Cô giáo Lê Thu Hương, Tổng phụ trách Liên đội Trường Tiểu học Hoàng Diệu cho biết: Tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh là chương trình rất có ý nghĩa và thiết thực góp phần hình thành những thói quen tốt và ý thức tiết kiệm ở trẻ em, từ đó mang lại hiệu ứng tích cực, lan

tỏa đến các gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhà trường đã tổ chức các hoạt động, hội thi, trò chơi sôi nổi với hình thức truyền đạt sáng tạo, phong phú để học sinh dễ dàng nhận thức và tiếp thu, dần nâng cao nhận thức về hành động tiết kiệm điện. Không chỉ lồng ghép tuyên truyền qua buổi chào cờ thứ hai đầu tuần hay các hoạt động ngoại khóa mà các thầy cô giáo còn thường xuyên nhắc nhở các em trong mỗi giờ học, giờ ra chơi, khi ra khỏi phòng phải tắt các thiết bị điện. Qua đó đã hình thành cho học sinh thói quen sử dụng điện tiết kiệm ở mọi lúc, mọi nơi đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động gia đình, người thân cùng chung tay tiết kiệm điện.

Sau gần hai năm thực hiện chương trình "Trường học chung tay tiết kiệm điện" đã tạo chuyển biến

tích cực trong ý thức cũng như hành động của thầy và trò đối với việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Đối với các phòng chức năng khi không có người sử dụng, cán bộ, giáo viên đều ngắt các thiết bị điện; không sử dụng các thiết bị điện của nhà trường để phục vụ công việc cá nhân. Đối với các lớp học thì tận dụng tối đa ánh sáng, gió mát tự nhiên, hạn chế sử dụng các thiết bị điện khi không cần thiết. Em Lê Hoàng Lệ Thu, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Hoàng Diệu cho biết: Thông qua các hoạt động ở trường học và được các thầy cô giáo thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, em có thêm kiến thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Từ những kiến thức này, em sẽ truyền đạt lại để các thành viên trong gia đình cũng như bạn bè, hàng xóm cùng biết và chung tay thực hiện tiết kiệm điện.

**THU THỦY - THANH HUYỀN**



Khẩu hiệu tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

## THÁI THỤY

### Tập trung tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, hiện nay, các xã, thị trấn ở Thái Thụy đang tập trung tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017, qua đó góp phần ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh, lây lan, bảo đảm sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định.

Thụy Liên là một trong những xã có số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn của huyện Thái Thụy với gần 1.000 con lợn nái, 15.000 con gia cầm, 170 con trâu, bò... Theo ông Bùi Văn Tài, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã: Ngay sau khi UBND huyện triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017, xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng trên địa bàn từ ngày 22 - 30/9. Hiện nay, tổ tiêm phòng do UBND xã thành lập đang tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh "đỏ" cho đàn lợn gồm: bệnh tả, phó thương hàn, tụ huyết trùng, đờng đầu lợn, phần đầu đạt tỷ lệ 95%. Tiếp đó



Thái Thụy phấn đấu tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh "đỏ" cho đàn lợn đạt từ 90% trở lên.

Đến nay, Trạm đã tiếp nhận và cung ứng, hướng dẫn các địa phương sử dụng các loại vắc-xin theo đúng quy định. Tính đến ngày 22/9 có 48/48 xã, thị trấn tiếp nhận các loại vắc-xin gồm: 26.150 liều phòng bệnh dịch tả lợn, 7.650 liều phòng bệnh tụ máu, 18.680 liều phòng bệnh phó thương hàn, 200 liều phòng bệnh lở mồm long móng, 500 liều tụ huyết trùng trâu, bò... (Bà Đàm Thị Việt Anh, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y Thái Thụy)

sẽ tiến hành tiêm vắc-xin cho đàn gia cầm phòng các bệnh cúm, tụ huyết trùng, Newcastle, dịch tả; đàn trâu, bò tiêm bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng và bệnh dại cho đàn chó, mèo.

Do tình hình giá lợn hơi xuống thấp người chăn nuôi giảm lượng tái đàn nên tổng đàn lợn từ đầu năm đến nay của Thái Thụy giảm nhẹ, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2016. Toàn huyện hiện có 100.725 con lợn, đàn trâu, bò, dê 7.837 con, đàn gia cầm hơn 1 triệu con, đàn chó, mèo 28.468 con. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017 từ ngày 15 - 30/9. Ngoài ra, các địa phương tổ chức

tiêm bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, đến tuổi tiêm phòng và tiêm sát trong đợt tiêm chính. Đối tượng tiêm phòng đợt này gồm: đàn trâu, bò, dê tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng; đàn lợn tiêm bệnh dịch tả, đờng đầu, tụ huyết trùng, phó thương hàn; đàn gia cầm tiêm phòng bệnh Newcastle, cúm gia cầm, dịch tả; đàn chó, mèo tiêm phòng bệnh dại. Đợt tiêm phòng đại trà này, Thái Thụy phấn đấu tỷ lệ tiêm bệnh "đỏ" cho đàn lợn và bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò và bệnh dại cho chó, mèo tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2016. Đến nay, toàn huyện đã có 32 xã đã tiến hành tiêm

phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2017.

Để kết quả cao, Trạm Chăn nuôi và Thú y Thái Thụy đã phân công cán bộ chuyên môn xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công tác tiêm phòng đạt hiệu quả; chủ động cung ứng, quản lý, hướng dẫn, cấp phát vắc-xin cho các xã theo tiến độ tiêm phòng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định trong việc vận chuyển, bảo quản và sử dụng; yêu cầu các xã, thị trấn chủ động mua sắm vật tư phục vụ tiêm phòng như bơm tiêm,

panh, kim tiêm, bông, cồn sát trùng, xà phòng, trang bị bảo hộ lao động... Đồng thời, tích cực phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kế hoạch tiêm phòng để nhân dân nắm được, nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành. Trong những ngày tới, Trạm sẽ tiếp nhận thêm các loại vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bò, bệnh dại để tiếp tục cấp phát cho các xã, thị trấn để tổ chức tiêm phòng theo đúng kế hoạch đề ra.

**TRẦN TUẤN**



Tiêm vắc-xin phòng bệnh "đỏ" cho đàn lợn nái ở xã Thụy Liên (Thái Thụy).